
TÀI LIỆU

Giới thiệu sơ lược Nhóm từ thiện Fly To Sky

(Cập nhật đến ngày 01/9/2023)

I. Về Nhóm từ thiện Fly To Sky:

- Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, được khởi xướng vào năm 2018 bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 – khi đó mới 17 tuổi. Hoạt động với quy mô trên khắp cả nước và có 02 chi nhánh tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Là thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia¹ (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 41-QĐ/VVC ngày 01/01/2020 và Quyết định số 71-QĐ/VVC ngày 04/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

- Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường.

- Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

- Lịch sử hình thành:

+ Ngày 02/9/2018: Nhóm từ thiện Fly To Sky được thành lập với hơn 40 bạn học sinh tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

+ Ngày 01/01/2020: Vinh dự trở thành thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

+ Ngày 02/9/2020: Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập.

¹ Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tên đầy đủ pháp lý là Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo Quyết định thành lập số 1644/QĐ-TWĐTN ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trung tâm hoạt động như là cơ quan cấp quốc gia có nhiệm vụ xúc tiến, điều phối, thúc đẩy các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển tại Việt Nam và được thành lập trên cơ sở kết quả của Dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam” do Liên Hợp Quốc tài trợ cho Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ giao cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đơn vị tiếp nhận, triển khai từ năm 2009.

+ Ngày 04/12/2020: Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự trở thành thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và là Chi nhánh độc lập duy nhất tại Việt Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

II. Về tình hình hoạt động:

- Mặc dù với đội ngũ toàn học sinh, sinh viên nhưng trong suốt hơn nửa thập kỷ, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã và đang thực hiện hơn **27** dự án cộng đồng, hơn **150** chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và môi trường tại Gia Lai và 22 tỉnh, thành phố khác trên cả nước với tổng kinh phí gần **10 tỷ đồng** (Tính đến tháng 09/2023). Trong đó tập hợp hơn **6.700** tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, qua đó trao tặng hơn 47.000 cuốn sách, 33 tủ sách – thư viện cho các trường học, lớp học vùng cao, mái ấm, hỗ trợ hơn 12.000 trẻ em được tiếp cận với sách, truyện, xây dựng thói quen đọc sách; Dạy học miễn phí thường xuyên cho hơn 50 trẻ em tại mái ấm mồ côi; Hơn 5.000 trẻ em được sử dụng nước sạch khi đến trường; hơn 60.000 người được thụ hưởng các trang thiết bị y tế cơ bản hỗ trợ phòng, chống dịch; hơn 30.000 suất quà và hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được trao tặng cho người dân khó khăn, yếu thế người đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các dự án, chiến dịch của Nhóm..

- Riêng trong đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến 2021, Nhóm đã tổ chức 05 hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 với kinh phí hơn **5,5 tỷ** đồng, trong đó trao tặng **3500** túi quà an sinh, túi thực phẩm, hơn **20 tấn** rau, củ, quả, nhu yếu phẩm thiết yếu, hơn **400.000** khẩu trang các loại, **55.000** Chai rửa tay sát khuẩn, **22.000** kính ngăn giọt bắn, **12.500** đôi găng tay y tế, **20** máy tính laptop cùng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác cho **15** tỉnh, thành phố trên cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong đó có Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Gia Lai, Hà Giang, Nghệ An,...thông qua các hoạt động cụ thể gồm: Chiến dịch “*Anh hùng diệt khuẩn*”, Chương trình “*Triệu túi an sinh*”, Chương trình “*Triệu bữa cơm – Cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang tên Bác*”, Chương trình “*Màn hình chia sẻ*”, Chương trình “*San sẻ yêu thương – Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19*”. Trong đó lớn nhất và dài hơi nhất là chiến dịch “*Anh hùng diệt khuẩn*”.

- Đặc biệt mô hình “*Đôi sách lấy cây*” đã lan tỏa sâu rộng, thu hút hơn 23.000 người tham gia quy đổi và quy đổi 73 tấn sách, giấy. Riêng năm 2023 đã có hơn 10.000 người tham gia ủng hộ Chương trình “*Đôi sách lấy cây*” tại 09 tỉnh, thành phố, qua đó chương trình đã tiếp nhận hơn 16 tấn sách, giấy các loại, hơn 25.000 sản

phẩm quần áo và gấu bông để quy đổi hơn 4.000 cây các loại, hơn 3.000 túi hạt giống, 10.000 sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường, 400 lít sản phẩm phẩm chế phẩm sinh học, đồng thời chương trình cũng thu hút 2.552 tình nguyện viên.

- Hàng loạt dự án, chương trình dài hạn và thường niên được duy trì như Dự án “*Lớp học miễn phí Smile Class*”, Chương trình “*Đổi sách lấy cây*”, Dự án “*Sân chơi Xanh*”, Dự án “*Chiến sĩ lọc nước*”, Dự án “*Tủ sách Bò câu trắng*”, Cuộc thi chia sẻ câu chuyện “*Tôi làm việc tốt*”, Học bổng “*Cánh chim xanh*”đã và đang giúp cho Nhóm từ thiện Fly To Sky chung tay cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề tại địa phương ở hiện tại và tương lai.

- Trong suốt nửa thập kỷ qua, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã phát triển nhiều dự án, chương trình, chiến dịch thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để kêu gọi sự chung tay để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng, qua đó một hệ sinh thái các hoạt động vì cộng đồng của Fly To Sky được hình thành. Với Fly To Sky, chúng tôi xác định việc phát triển mỗi dự án, chương trình, chiến dịch phải dựa trên tình hình thực tế, gắn với việc giải quyết các vấn đề của đối tượng thụ hưởng và có hướng đi lâu dài, có kế hoạch cụ thể chứ không đơn thuần là phong trào, nhất thời.

III. Tôn vinh - Khen thưởng:

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 05 năm qua, Nhóm từ thiện Fly To Sky cũng vinh dự:

1. Là tập thể nhiều năm liền là top 200, top 100, top 50 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện xuất sắc cả nước vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Cùng với đó được nhiều cấp, ngành tôn vinh, khen thưởng.

2. Là câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu toàn quốc và tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia vinh danh

3. Là tập thể tiêu biểu trong công tác thiện nguyện vì cộng đồng, đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, ngành khen thưởng, tôn vinh.

4. Năm 2022, Nhóm từ thiện Fly To Sky vinh dự là 01 trong 05 tập thể được nhận giải thưởng “*Những trái tim hồng*” do Báo Tiền Phong trao tặng.

5. Anh Lê Văn Phúc người sáng lập Nhóm từ thiện Fly To Sky vinh dự là cá nhân trẻ tuổi nhất nước được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia khi mới 17 tuổi, được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp; Được Liên Bang Nga vinh danh ở giải thưởng

Trái tim nồng ấm và là 1 trong 10 công dân trẻ Gia Lai tiêu biểu, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Bên cạnh đó là gương thanh niên điển hình tiên tiến, đại biểu trẻ tuổi tham dự: Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc Lần thứ X – 2020, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VI – 2020, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII,....

6. Tiếp nối Lê Văn Phúc là nhiều bạn thành viên, tình nguyện viên của Fly To Sky cũng tiêu biểu được vinh danh như:

+ Bạn Võ Vĩnh Khang - Top 50 tình nguyện viên tiêu biểu cả nước năm 2021 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen;

+ Bạn Nguyễn Lê Khánh Như được trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh Gia Lai năm 2023;

+ Bạn Châu Thanh Thiên Kim, bạn Đinh Lê Hoàng Khang, bạn Trần Nhật Vi là những tình nguyện viên xuất sắc của tỉnh, của khu vực được khen thưởng, tôn vinh.

Cùng với hàng trăm, hàng ngàn bạn tình nguyện viên trên cả nước cùng chung tay với Fly To Sky thực hiện sứ mệnh tử tế, nâng đỡ những ước mơ, vươn đến những đỉnh cao mới của bầu trời.

Trong hành trình phụng sự đầy ý nghĩa suốt 05 năm vừa qua của Fly To Sky, đó là một chặng đường đáng nhớ và ghi dấu rất nhiều nhiệt huyết, nỗ lực của những không chỉ những thành viên, tình nguyện viên của Fly To Sky mà còn của quý đối tác, mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cả cộng đồng

Để Fly To Sky tiếp tục là những người dẫn thân vào cuộc hành trình không ngừng nghỉ để làm thế giới tốt đẹp hơn, tiếp tục "Vươn tới bầu trời" và làm cho những năm tiếp theo trở nên đáng nhớ và ý nghĩa hơn bao giờ hết thì không thể thiếu sự giúp sức của cả cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm, đồng hành, chỉ bảo, định hướng của cộng đồng trên chặng đường dài sắp tới để có thể san sẻ yêu thương, chung tay giải quyết các vấn đề trong xã hội và vẽ tiếp vào bức tranh tử tế vì cộng đồng, tiếp tục chấp cánh, đưa những ước mơ gần hơn với chân trời của nó và Fly To Sky sẽ bay cao và xa hơn nữa trong sứ mệnh hoạt động vì cộng đồng.

Tình nguyện cùng Fly To Sky – Vươn tới bầu trời
